



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวชวนชื่น เกตตุคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๕)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวนุชรินทร์ อินตะนัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๖๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

/๓. นางสาวนุชนาฏ...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๓	นางสาวนุชนาฏ นันทเสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักงานการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวนุชนาฏ นันทเสน
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๑๑๑๒๐๓๙๒๕
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. อื่น ๆ	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวนุชนาฏ นันทเสน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๘๒)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดอักเสบชนิดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดอักเสบชนิดเฉียบพลัน ผู้ป่วยเด็กชาย อายุ ๕ เดือน น้ำหนัก ๗.๖ กิโลกรัม เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ HN ๑๒๕๗/๕๖ AN ๑๒๕๗/๕๖ มาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้ารับการรักษาที่คลินิกเด็ก เวลา ๑๙.๔๗ น. ด้วยอาการมีไข้สูง ไอเล็กน้อย มีน้ำมูก ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้ น้ำมูกใส ไอมีเสมหะ รับประทานอาหารได้น้อย ไม่อาเจียน ขับถ่ายปกติ มาตรวจวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ยาไปรับประทาน แล้วกลับบ้าน อาการไม่ดีขึ้น มีไข้สูงจึงมาโรงพยาบาล ไม่มีโรคประจำตัว คลอดครบกำหนด ได้รับวัคซีนครบตามวัย อาการแรกเริ่มผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ชีบแขนขาได้ดี มีไข้สูงอุณหภูมิร่างกาย ๓๘.๒ องศาเซลเซียส หายใจ ๓๘ ครั้งต่อนาที ชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้วได้ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ไอมีเสมหะ ปอดมีเสียงเสมหะ (Rhonchi both lung) ถ่ายภาพรังสีทรวงอกพบ ฝ้าขาวที่ปอดทั้ง ๒ ข้าง วินิจฉัยเป็นโรคหอบหืดอักเสบชนิดเฉียบพลัน แพทย์จึงรับเป็นผู้ป่วยใน ได้รับการรักษาด้วยการเจาะเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อในกระแสเลือดและโลหิตวิทยา ให้ยา Ampicillin ๒๐๐ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมง ให้สารน้ำ ๕%D/N/๔ ๕๐๐ ซีซี หยดเข้าหลอดเลือดดำอัตรา ๔๐ ซีซีต่อ ชั่วโมง พ่นยาขยายหลอดลม Ventolin solution ๐.๓ ซีซี + NSS up to ๓ ซีซี พ่นทุก ๖ ชั่วโมง เคาะปอด และดูดเสมหะ จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาล มีภาวะติดเชื้อในร่างกาย ส่งเลือดและเสมหะเพาะเชื้อ ให้ยาปฏิชีวนะ เช็ดตัวลดไข้เมื่อมีไข้สูงพร้อมทั้งสอนและสาธิตการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกต้อง วัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำหลังเช็ดตัว ๓๐ นาที ผู้ป่วยอุณหภูมิร่างกายลดลง ผลเพาะเชื้อในเลือดและเสมหะปกติ เสียงต่อภาวะพร่องออกซิเจน สังเกตการหายใจ วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว พ่นยา เคาะปอด และดูดเสมหะ ผู้ป่วยไอมีเสมหะลดลง ไม่มีอาการหอบเหนื่อย เสียงปอดปกติ บิดาและมารดาวิตกกังวล เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบุตร พุดคุยอาการเปลี่ยนแปลงและแผนการรักษากับกุมารแพทย์และเปิดโอกาสให้ ชักถามข้อสงสัย บิดาและมารดาคลายความกังวลลงให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาลดี ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถ ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ในเรื่องการจัดท่านอนและระบายเสมหะโดยการเคาะปอด

การเช็ดตัวลดไข้ การป้องกันการติดเชื้อ การสังเกตอาการผิดปกติควรรมาพบแพทย์ การให้นมแม่ การมาตรวจตามนัด นัดตรวจที่คลินิกเด็กวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น. เพื่อติดตามอาการ และการรักษาของผู้ป่วย รวมระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรมนาฬิกาดูดเสมหะ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความเข้าใจเวลาที่เหมาะสมในการดูดเสมหะ เพื่อช่วยระบายเสมหะที่คั่งค้าง
ในปอด

๒. เพื่อป้องกันอาการสำลักอาหารและนมจากการดูดเสมหะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ดูแลผู้ป่วยเข้าใจเวลาในการดูดเสมหะได้ง่ายขึ้น

๒. สามารถสื่อสารเวลาในการทำกิจกรรมได้ตรงกันระหว่างบุคลากร และผู้ดูแลผู้ป่วย